

FORM NG PAHINTULOT NG KAALAMAN PARA SA PAGLAHOK SA PANANALIKSIK

Titulo ng Proyekto: Title V Maternal and Child Health (MCH) Block Grant Jurisdictional MCH Survey Instrument

Taong Namumuno sa Pag-aaral: Caitlin Oppenheimer, Senior Vice President, Public Health Department NORC sa University of Chicago

Bakit mo ginagawa ang Pag-aaral na ito? Sinusubukan namin ang mga tanong sa sarbey upang matuto nang higit pa tungkol sa kalusugan ng mga ina't anak. Ginagawa namin ang pagsubok na ito sa sa American Samoa, Mga Pederadong Estado ng Micronesia, Guam, Mga Isla ng Marshall, Mga Isla ng Hilagang Mariana, Palau, Puerto Rico, at U.S. Virgin Islands. Ang mga lugar na ito ay bahagi ng programang Title V MCH Block Grant. Gagamitin ng mga lokal na programang MCH ang mga tanong na ito upang maunawaan ang kalusugan ng mga ina at mga anak. Makakatulong ito sa kanila na bumuo ng mga serbisyo para sa mga pamilya.

1. **Sino ang nagpopondo ng pag-aaral na ito?** Ang pag-aaral na ito ay binayaran ng Health Resources and Services Administration.
2. **Ano ang hihilinging gawin ko kung ako ay nasa pag-aaral na ito?** Hihilingin kang sagutin ang mga katanungan sa sarbey na babasahin ng malakas sa iyo. Ang mga tanong ay tungkol sa kalusugan mo at ng iyong anak. Halimbawa, itatanong namin ang tungkol sa iyong anak bilang isang sanggol, pag-aalaga sa iyong anak, at pag-aaral ng iyong anak. Itatanong din namin ang tungkol sa mga sakit na nagkaroon ka o ang iyong anak, mga doktor na pinuntahan mo at ng iyong anak, impormasyon sa sambayanan, at iba pang mga uri ng mga tanong.
3. **Boluntaryong Paglahok:** Hindi mo kailangang sumali sa pag-aaral na ito. Maaari kang pumayag na lumahok sa pag-aaral ngayon at magbago ng isip sa hinaharap. Hindi mo kailangang sagutin ang anumang mga katanungan na ayaw mong sagutin. Ang iyong desisyon na huwag sagutin ang mga tanong o itigil ang pagsagot sa mga tanong ay hindi magbabago ng kahit ano.
4. **Mga Kahirapan at Panganib:** Walang mga panganib sa pagsagot sa mga tanong ng sarbey na ito na lampas sa mga karaniwang nararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Ang ilan sa mga tanong tungkol sa kalusugan, paggamit ng droga o alkohol, o mga damdamin ay personal at maaaring gawin kang hindi komportable.
5. **Mga Pakinabang:** Walang direktang tulong sa iyo sa pagsagot sa mga tanong ng sarbey, ang iyong mga sagot ay maaaring makatulong na magbigay ng mas mahusay na impormasyon tungkol sa kalusugan ng mga ina at mga anak at ang gawain ng programang Title V MCH Block grant.
6. **Gaano katagal ang paglahok ko sa pag-aaral na ito?** Kakailanganin ng mga 40 na minuto upang sagutin ang mga katanungan.
7. **Pagiging Kumpidensyal:** Ang mga tanging tao na pinapayagan na makita ang iyong mga sagot ay ang mga taong nagtatrabaho sa pag-aaral at mga taong titiyakin na pinapatakbo namin ang pag-aaral sa tamang paraan. Ang iyong pangalan ay hindi makikita sa sarbey kasama ng iyong mga sagot. Gagamit kami ng isang number code upang subaybayan ang iyong mga sagot, hindi ang iyong pangalan.

Ang sarbey ay hindi nagtatanong tungkol sa pang-aabuso o pagpapabaya ng bata. Kung malaman namin ang tungkol sa pang-aabuso o pagpapabaya ng bata na nangyayari ngayon o nagpapatuloy, kailangan naming iulat ito sa wastong mga awtoridad.

Ang iyong mga kasagutan ay isusulat sa papel. Ang isang kopya ng sarbey ay ipapadala sa aming mga tanggapan sa Chicago, Illinois gamit ang isang kompyuter. Gagawin namin ang aming lubos na makakaya upang mapanatiling pribado ang iyong mga sagot, ngunit walang sinuman ang maaaring mangako na ang mga sagot na ipinadala sa Internet ay maaaring manatiling pribado. Sa sandaling maipadala na ang iyong mga sagot, sisirain namin ang papel na

naglalaman ng iyong mga sagot. Anumang papel na naglalaman ng iyong mga sagot ay pananatiliing ligtas sa naka-lock na kabinet hanggang sirain ito.

Kung huminto ka bago makumpleto ang sarbey, maaari mong hilingin sa amin na sirain ang iyong mga sagot.

8. **Sertipikasyon ng Pagiging Kumpidensyal:** Hiniling namin sa U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) na bigyan ang pag-aaral na ito ng isang legal na dokumento, na tinatawag na Certificate of Confidentiality. Ang ibig sabihin nito ay hindi maaaring ipagawa sa pag-aaral na ibigay ang iyong mga sagot sa anumang korte. Ibabahagi lamang namin ang iyong sagot kapag hiniling mo.

Ang mga pag-aaral tulad nito ay maaaring tignan ng Pamahalaan ng Estados Unidos. Kapag nangyari iyon, hindi namin magagamit ang Certificate of Confidentiality upang itago ang iyong mga sagot mula sa mga kawani na gumagawa ng pagsusuri.

9. **Karapatang Magtanong:** Mangyaring makipag-ugnayan kay Clare Davidson sa [toll free number pending] o sa JCMH@norc.org para sa anumang mga katanungan, mga reklamo o mga alalahanin tungkol sa pag-aaral na ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong mga karapatan bilang isang kalahok sa pananaliksik, mangyaring makipag-ugnayan sa Tagapamahala ng NORC Institutional Review Board sa pamamagitan ng walang-bayad na numero ng telepono sa (866) 309-0542.

Kinakailangan na ikaw ay 18 na taong gulang o higit pa upang lumahok sa pag-aaral ng pananaliksik na ito.

Kapag sumang-ayon ka na lumahok sa pag-aaral ng pananaliksik na ito, mangyaring lagdaan ng iyong pangalan at isulat ang petsa sa ibaba.

Bibigyan ka ng isang kopya ng pahintulot na ito para sa iyong mga tala. Mangyaring itago ang form na ito para sa iyong mga tala o pagsusuri sa hinaharap.

Lagda ng Kalahok

Petsa

Taong Kumukuha ng Pahintulot

Petsa